



บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด



คุณกริทัต เจียมบรรจง
กรรมการผู้จัดการ
คุณอัชฌาวัต เจียมบรรจง
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับรางวัลในมิติ

- องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
- การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
- การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
- การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)



จากโรงงานหลอมโลหะชิ้นส่วนเครื่องจักรเล็ก ๆ ที่คุณปู่คุณย่าเริ่มก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ หจก.เจียมตงกี้ ที่ จ.ชลบุรี ต่อมาทายาทรุ่นที่สองคือ คุณพ่อและคุณแม่ คุณ สมชาย เจียมบรรจง และคุณ กริทัต เจียมบรรจง ได้มีการขยายกิจการ และพัฒนาโรงงานให้ทันสมัยโดยการใช้เตา induction furnace หรือเตาไฟฟ้าในกระบวนการผลิตสินค้าแทนการใช้เตาถ่านหิน เพื่อความรวดเร็ว ควบคุมคุณภาพเหล็ก และความหลากหลายของสินค้าที่มากขึ้น เช่น ฝาท่อระบายน้ำ ตะแกรงระบายน้ำ และชิ้นส่วนโลหะหล่อตามแบบทั่วไป พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ในปี พ.ศ. 2539 จนปัจจุบัน คุณ กริทัต เจียมบรรจง และ คุณอัชฌาวัต เจียมบรรจง สองพี่น้องทายาทรุ่นที่สามได้ก้าวเข้ามา อย่อดธุรกิจครอบครัวด้วยแนวคิดคนรุ่นใหม่ที่น่าเอานวัตกรรมเข้า



มาเพิ่มมูลค่าฝาท่อให้เป็นมากกว่าฝาท่อที่ทุกคนเคยมองข้าม ด้วยการผสมผสานศิลปะ และการออกแบบจนกลายเป็นสิ่งที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของของคนยุคใหม่ที่ชอบการถ่ายรูป เซ็คอิน แกรมยังสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์สำคัญของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนนั้นๆ ได้ผ่านฝาท่อที่อยู่ใต้เท้าเรา หรือจะกล่าวได้ว่า **"The story can tell beneath your feet"** ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่ง **บจ.นวกาญจน์โลหะชลบุรี ได้กลายเป็นผู้ผลิตฝาท่อสี่รายแรกของประเทศไทย** และยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวคิดของบรรพบุรุษในเรื่องความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญเสมอมา

ทั้ง 2 พี่น้องได้พัฒนาระบบหลังบ้าน สรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องมือทดสอบต่าง ๆ เข้ามา ทั้งเครื่องวัดส่วนผสมเคมีของโลหะ Spectrometer และเครื่องทดสอบต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพของเหล็กให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการออกแบบที่หลากหลายจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นตาม concept ของบริษัทที่ว่า **"We cast what you design"** ซึ่งบางลวดลายบนฝาท่อนี้เกิดจากการลงไปพูดคุยกับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม และร่วมกันออกแบบฝาท่อเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ และเรื่องราวของคนในชุมชน

ด้วยการทำงานด้วยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และพัฒนาระบบหลังบ้านในองค์กรทำงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบายของบริษัทที่เน้นสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา อีกทั้งบริษัทยังหมั่นพัฒนาตัวเอง นำนวัตกรรมต่างๆ มาผสมผสานกับฝาท่อ และหาช่องทางทางการตลาดและโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ

ผลงานที่โดดเด่นเรื่องฝาท่อดีไซน์ของบริษัทฯได้แก่ ฝาท่อที่ทำจลอม จ.สมุทรสาคร ฝาท่อที่สยามสแควร์ รวมถึงงานฝาท่อระบายน้ำทั่วไป เช่น การไฟฟ้านครหลวง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงโครงการที่กรุงเทพมหานครมีแผนจะนำสายไฟทั้งหมดลงดินอีกด้วย

